



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา

- ศาลสูงสุดเวเนซุเอลามีคำพิพากษาให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไม่มีผลบังคับใช้ต่อประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

๒. สาธารณรัฐอิรัก

- ผู้สนับสนุนอัลซาดี ผู้นำศาสนิกายชีอะห์ ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ

๑. สาธารณรัฐโบลีเวียแห่งเวเนซุเอลา : ศาลสูงสุดเวเนซุเอลามีคำพิพากษาให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไม่มีผลบังคับใช้ต่อประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

ศาลสูงสุดเวเนซุเอลาพิพากษาให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติที่ลดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจาก ๖ ปี เหลือ ๔ ปี ไม่มีผลบังคับใช้ต่อนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคนปัจจุบัน โดยศาลวินิจฉัยว่า เจตจำนงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มาจากการเสนอของฝ่ายค้านที่ครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติในการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๕๘

ฝ่ายค้านมีจุดยืนที่จะขับไล่ประธานาธิบดี โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ นอกจากนี้ ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษา สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้แสดงความเห็นตอบโต้ว่า คำพิพากษาดังกล่าวเป็นวิธีการขัดขวางจากฝ่ายรัฐบาล

นายมาดูโร อายุ ๕๓ ปี ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากนายชาเวซในปี ๒๕๕๖ แต่ภายหลังได้เสื่อมความนิยม เนื่องจากทำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย

อนึ่ง ตามกฎหมายของเวเนซุเอลา ประชาชนสามารถออกเสียงประชามติให้ผู้นำประเทศดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ เมื่อดำรงตำแหน่งมาแล้วครึ่งวาระ (๓ ปี) ทั้งนี้ หากนายมาดูโรไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ แต่หากลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วง ๒ ปี หลังของวาระการดำรงตำแหน่ง รองประธานาธิบดีจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทน

ที่มา: www.bbc.co.uk (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

www.reuters.com (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐอิรัก : ผู้สนับสนุนอัลซาดร์ ผู้นำศาสนิกายชีอะห์ ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

ประชาชนนับแสนคนชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง ภายหลังจากอิรักเกิดวิกฤตทางการเมืองมานานหลายเดือน

ผู้สนับสนุนนายมีฮอกดาตา อัลซาดร์ ผู้นำศาสนิกายชีอะห์ ชุมนุมประท้วงในเขตเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐบาล เรียกร้องให้นายไฮเดอร์ อัล-อบาดี นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นรัฐมนตรีแทนที่รัฐมนตรีที่มาจากเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ แต่พรรคการเมืองบางพรรคที่ทรงอิทธิพลในรัฐสภามีความพยายามขัดขวางการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้

ระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในอิรักก่อให้เกิดการทุจริตต่าง ๆ ทำให้สถานะการคลังของรัฐบาลย่ำแย่จากการนำเงินไปฟุ้งรายไ้จากการขายน้ำมันที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่นำไปใช้ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (IS)

เมื่อ ๓ สัปดาห์ที่แล้ว สมาชิกรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีตามแผนการกำจัดการทุจริต นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังลงมติขับไล่ นาย Salim Al-Jabouri ประธานรัฐสภาอีกด้วย

ในการนี้ สมาชิกรัฐสภาหลายสิบคนก่อนการประท้วงการประชุมสภา โดยการปรบมือ เคาะโต๊ะ และตะโกนคำว่า “โมฆะ” และ “ขายชาติ” เป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนการประชุมจะถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้ การประชุมสภาครั้งที่ ๒ ได้จัดขึ้นในอีกห้องหนึ่งของอาคารรัฐสภา แต่สมาชิกรัฐสภาประท้วงโดยการไม่เข้าร่วมการประชุม

ผู้ประท้วงรายหนึ่งกล่าวต่อผู้สื่อข่าว AFP ว่า การเข้าร่วมการประท้วง มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่แบ่งพรรคแบ่งพวก และการบริหารงานที่ผิดพลาด นำพาประเทศสู่ความยากจน

ในการนี้ นาย Mowaffak al-Rubaie สมาชิกรัฐสภาและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงระบบการเมืองว่า “ล้มเหลว” และ “การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน” เป็นสิ่งจำเป็น และได้กล่าวถึงการประท้วงในขณะนี้ว่า “ไม่มีประโยชน์อะไร”

อนึ่ง การจัดตั้งรัฐบาลของอิรัก ใช้ระบบการจัดสรรโควตาตามหลักเกณฑ์ศาสนาและเชื้อชาติ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

ที่มา: www.bbc.co.uk (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

www.aljazeera.com (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙